

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa quý đại biểu và quý cử tri!

Tôi tên là: **HOÀNG MINH TRINH**, sinh năm 1981.

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Đảng, Cử nhân Kinh tế Luật.

Học vị: Thạc sĩ Chính trị học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quê tôi ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tôi đang thường trú tại khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước.

Kính thưa quý đại biểu và quý cử tri!

Là một cán bộ đi lên từ cơ sở, gần 15 năm làm việc, công tác, bản thân đã qua nhiều cơ quan, đơn vị và vị trí công tác khác nhau. Đó là sau khi tốt nghiệp đại học, vào tháng 12-2006, tôi về công tác tại Liên đoàn Lao động huyện Bù Đăng. Đến tháng 1/2007, tôi chuyển về công tác tại Ban Dân vận thành phố Đông Xoài. Sau đó, tháng 01/2010, tôi được điều động về Văn phòng Tỉnh ủy làm Chuyên viên, Phó phòng, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 6/2019, tôi được điều động về Cơ quan UBMTTQVN giữ chức Ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên Ban Thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan UBMTTQVN tỉnh. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh dự được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và được giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 huyện Lộc Ninh, gồm các xã: Lộc Hiệp, Lộc Thuận, Lộc Phú, Lộc Quang, Lộc Điền và thị trấn Lộc Ninh.

Bản thân luôn nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vì vậy, đã là đại biểu đại diện cho nhân dân, trước hết phải là một cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kính thưa quý đại biểu và quý cử tri!

Qua theo dõi, nghiên cứu và được biết, Lộc Ninh là huyện biên giới nằm phía Tây - Bắc của tỉnh Bình Phước, có diện tích tự nhiên hơn 85.300 ha với hơn 109 km

đường biên giáp nước bạn Campuchia. Toàn huyện có trên 13 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 19% so với tổng số dân toàn huyện. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là 2 năm gần đây, tình hình đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong huyện. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lộc Ninh đã đoàn kết, thống nhất một lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai thực hiện đạt được kết quả khả quan: Kinh tế luôn giữ mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống của Nhân dân nói chung, của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục được cải thiện nâng lên; bộ mặt nông thôn huyện Lộc Ninh có sự thay đổi tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng phát triển. Đặc biệt là mô hình chăn nuôi trang trại lớn phát triển mạnh, chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành và phát triển, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển.

Bên cạnh những thành tích nổi bật rất tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Lộc Ninh đạt được trong thời gian qua, vẫn còn nổi lên những khó khăn nhất định, đó là: sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế; quy mô doanh nghiệp nhỏ; các loại hình dịch vụ phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng thế mạnh của huyện. Cơ sở kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ. Một số mặt trên lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển chậm...

Kính thưa quý đại biểu và quý cử tri!

Để tiếp tục phát huy thành tựu phát triển của địa phương, khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần đưa Lộc Ninh ngày càng phát triển, trong thời gian tới tôi thiết nghĩ là đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên sâu sát hơn với địa phương; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo địa phương, tích cực tham gia việc xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các dự án điện năng lượng mặt trời, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; nhanh chóng đưa Lộc Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Với nhận thức đó, tôi mong muốn sẽ được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để tôi có điều kiện phát huy kinh nghiệm công tác của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp phát triển của địa phương. Tôi xin dự kiến chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, Bản thân luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của người đại biểu; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát với địa phương và cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết

hoặc kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề bức xúc, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của địa phương và cử tri. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền các cấp thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Thứ hai, với cương vị là Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ tích cực cùng với các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực tham mưu thực hiện tốt trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mở rộng đối ngoại nhân dân, xây dựng thể trận lòng dân, phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo; đổi mới nội dung, phương thức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thứ ba, quan tâm việc tổ chức thực hiện đối với các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Trong đó quan tâm đến vấn đề về bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới (để đến năm 2025 được công nhận là huyện Nông thôn mới); vấn đề an toàn thực phẩm và đời sống, sức khỏe nhân dân; đặc biệt là chính sách an sinh xã hội như: quan tâm đến gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa của địa phương với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”; quan tâm về giáo dục đào tạo; về giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn.

Về bản thân tôi nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử hay không trúng cử luôn rèn đức, luyện tài đối với người cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là **“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”**; làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tín nhiệm và mong đợi của cử tri.

Rất mong được đón nhận ý kiến xây dựng, góp ý kiến của toàn thể đại biểu, cử tri. Sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa người đại biểu dân cử và cử tri là cơ sở, là điều kiện quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của người đại biểu HĐND cũng như của cơ quan Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cử tri và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn!